

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2012

## THƯ CHÚC MỪNG

Kính gửi: Toàn thể nữ CBCNV Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP; và các Đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 82 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2012), thay mặt Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em nữ CBCNV Tổng công ty và các Đơn vị thành viên. Chúc chị em luôn mạnh khỏe, trẻ, đẹp, hạnh phúc và thành đạt.

Các chị em thân mến!

Tiếp nối những thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong suốt nhiều năm qua, trong 9 tháng đầu năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế nói chung và ngành phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Tổng công ty chúng ta tiếp tục đạt được nhiều thành tích hết sức tự hào và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2012.

Với lực lượng lao động nữ chiếm hơn 30% tổng số CBCNV toàn Tổng công ty và các Đơn vị thành viên, trong những năm qua, tập thể nữ CBCNV đã và đang mang hết nhiệt tình, tâm huyết để cống hiến cho cơ quan đơn vị, đóng góp quan trọng vào sự thành công và phát triển bền vững của các đơn vị nói riêng và Tổng công ty nói chung. Nhiều chị em đã đạt những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong hoạt động xã hội, được các cấp Lãnh đạo và Tổng công ty ghi nhận khen thưởng hàng năm. Ban Lãnh đạo Tổng công ty trân trọng ghi nhận, cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quý báu đó của các chị em.

Thưa toàn thể chị em! Ngoài trách nhiệm đảm đương các trọng trách, cương vị xã hội, tham gia lao động, sản xuất như các đồng nghiệp nam giới, chị em còn mang thiên chức cao cả là làm vợ, làm mẹ, là ngọn lửa sưởi ấm trong mỗi gia đình. Tin tưởng rằng mỗi chị em sẽ là một tấm gương tốt trong phong trào thi đua phụ nữ hai giới “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đạt 8 chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH –



HDH đất nước là “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”.

Ban lãnh đạo Tổng công ty cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo và cùng với các tổ chức đoàn thể, ban nữ công quan tâm hơn nữa và thực hiện đầy đủ các quyền lợi để các nữ CBCNV luôn yên tâm làm việc và cống hiến hết mình cho sự phát triển của PVFCCo.

Trong không khí tung bừng của ngày hội phụ nữ Việt Nam 20/10, một lần nữa, Ban lãnh đạo Tổng công ty trân trọng gửi tới các CBCNV nữ trong toàn Tổng công ty và các Đơn vị thành viên tình cảm nồng ấm, thân thương cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất; Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi nữ CBCNV PVFCCo sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty (28/3/2003-28/3/2013).

Chào thân ái!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Hoài Dương**

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Minh Tiến**

